



My Little Prayers

บทสวดภาวนา

บทที่ 391

... ผมคิดถึงหม่อม้าทันที

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ช่วง 2 เดือนนี้ ลูกมีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และตามธรรมชาติในกลุ่มเพื่อนใหม่ คงจะมีทั้งเพื่อนที่สนิทมากหน่อยและสนิทน้อยหน่อย รวมทั้งที่ไม่ค่อยสนิทเลยก็มี และแน่นอน สำหรับลูกแล้ว ผู้ที่รู้จักกับลูกจะต้องมีโอกาสรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้า ☺

มีเพื่อนใหม่คนหนึ่ง อายุ 50 ปีเศษ จบปริญญาเอกและเป็นเจ้าของกิจการ เขาเข้ากับลูกได้ดีมาก มีปรัชญาในการดำรงชีวิตคล้ายๆ กัน เขาถามลูกว่าจะขอนับถือลูกเป็นคุณแม่ของเขาได้ไหม ลูกตอบว่ายินดี แต่ลูกๆ ทุกคนเรียกเราว่าหม่อม้านี่นะ เขาตอบตกลงทันที ตั้งแต่นั้นมา เขาก็เรียกลูกว่า หม่อม้า

ในเย็นวันเกิดของลูกเมื่อปลายเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา หลังจากเพื่อนๆ ได้เลี้ยงฉลองให้ลูกอย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อนในฐานะลูกคนนี้ได้ชวนเพื่อนกลุ่มเล็กๆ ไปเลี้ยงฉลองให้ลูกต่อ และในคืนนั้น แทนที่จะคุยกันเรื่องการเมืองซึ่งกำลังเป็นหัวข้อสุดฮิตในปัจจุบัน ปรากฏว่ามีคนหนึ่งที่บังเอิญไปทราบเรื่องราวชีวิตของลูกมาคร่ำๆ เธอจึงรบเร้าให้ลูกเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พวกเขาฟัง สรุปทุกคนก็ได้ฟังเรื่องราว “ภูเขาเคลื่อนได้” ของลูกแทนเรื่องการเมือง

ลูกมีโอกาสดวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเร็วกว่าที่คิดสำหรับเพื่อนใหม่กลุ่มนี้

เพื่อนหนุ่มคนนี้ได้ขอหนังสือจากลูกไปด้วยและเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เขาได้ส่งไลน์มาให้ลูก มีข้อความว่า

“หลายคนสงสัยว่า หากคนๆ หนึ่งทำเลวกับเราไว้มากๆ แล้วเราจะไปเมตตาหรือให้อภัยเขาลงได้อย่างไร เพราะสิ่งที่หลายคนยังไม่ทราบคือ ... การให้อภัย ... ไม่ใช่การกระทำเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนที่เราเกลียด แต่เป็นการกระทำเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับตัวเราเอง

เวลาที่เรากลายใคร ... คนที่ได้รับผลเสียทันทีคือ ... ตัวเรา เพราะสารพิษต่างๆ และสารเคมีแห่งความเครียดที่เรียกว่า “คอร์ติโซล” จะหลั่งไหลออกมามากมายในสมองของเราเอง ... ไม่ใช่สมองของคนที่เราเกลียด

เวลาที่เรให้อภัยใคร ... คนที่โชคดีทันทีคือ ... ตัวเรา เพราะสารเคมีแห่งความสุขที่เรียกว่า “เอ็นโดรฟิน” และ “เซโรโทนิน” จะหลั่งไหลออกมามากมายในสมองของเราเอง ... ไม่ใช่ในสมองของคนที่เราให้อภัย

เกลียดเขา เราทุกข์ ... เมตตาเขา เราสุขเอง

นี่แหละคือความหมายอันลึกซึ้งของธรรมที่เรียกว่า “มโนธรรม” ซึ่งแปลว่า ... กรรมที่กระทำด้วยจิตใจ จากหนังสือ กรรมตามสมอง”

แล้วเขาก็เขียนต่อในไลน์ว่า

“ผมอ่านข้อความข้างบนนี้ ผมคิดถึงหม่อม้าขึ้นมาทันที คิดถึงมากๆ ครับ อ่านหนังสือหม่อม้าใกล้จบแล้วครับ น้ำตาจะไหลครับ”

ลูกส่งไลน์ตอบกลับไปว่า



“นี่คือสิ่งที่หม่อมามีคั่นพบจากประสบการณ์และอันนิสงส์ของการให้อภัยอยู่ในบทแบ่งปันทุกที่ที่หม่อมามีไปพูดค่ะ”
และต่อด้วยประโยคนี “อย่าหน้าตาไหลเลย เปลี่ยนมาเป็นกอดกอดดีกว่า ☺☺☺”

อีกสัปดาห์หนึ่งต่อมา เราเจอกันอีก เขาริบบิ้นเข้ามาบอกว่า “หม่อมามีครับ วันนี้ผมสามารถให้อภัยคนๆ หนึ่งที่ผม
โกรธแค้นมาตั้งนาน โอ้โฮ! มันเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดๆ ผมต้องขอบคุณหม่อมามีครับ ไว้ผมจะเล่าเรื่องให้ฟัง”

ไม่เพียงแต่เขาผู้นี้จะมีความสุขจนออกนอกหน้า แต่ลูกก็พลอยมีความสุขไปด้วย จนขณะที่กำลังเขียนบท
สวดนี้ก็ยิ่งรู้สึกถึงความสุขนั้นได้ ☺

ลูกจะสอนลูกๆ เสมอว่า ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น เราต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็ปักธง
ไว้ จากนั้นก็ต้องพยายามทุกวิถีทางผ่านน้ำฝ่าทรายฝ่าหลุมเช่นเดียวกับการตีกอล์ฟ ให้ไปให้ถึงธงชัยให้ได้

การเป็นคริสตชนก็เช่นเดียวกัน เรามีเป้าหมายของการเป็นคริสตชนที่ดีไหม หรือเป็นโดย default
เช่นเดียวกับธุรกิจ ลูกตั้งเป้าหมายการเป็นคริสตชนของลูกอย่างชัดเจนในใจ ลูกจะถวายเป็นชีวิตทั้งครบในการรับใช้
พระองค์ตลอดชีวิตของลูก เมื่อปักธงไว้เช่นนี้แล้ว ลูกจึงแสวงหา “กระแสรีบ” ที่พระองค์ทรงประทานให้แก่ลูก และ
ลูกก็ค้นพบแล้ว “กระแสรีบ” ของลูกในการรับใช้พระองค์คือ การเป็นพยานถึงความรักและพระเมตตาของพระองค์
และเมื่อทุกอย่างชัดเจน ภาพทุกอย่างก็ลงตัว ☺

สิ่งที่ลูกทำอยู่ทุกวันนี้ ศัพท์ของคนไทยทั่วไปเรียกว่าการให้ “ธรรมทาน” ซึ่งเป็น “ทาน” ที่มีคุณค่ายิ่ง มากยิ่ง
กว่าการให้ทานเป็นทรัพย์สินเงินทองเสียอีก

ทุกครั้งที่มีคนมาบอกกับลูกว่า เขาสามารถให้อภัยใครสักคนที่เขาไม่สามารถให้อภัยได้เลยในช่วงชีวิตที่ผ่านมา
เพราะได้ฟังเรื่องราวชีวิตของลูกหรือได้อ่านหนังสือของลูก ลูกจะมีความสุขมาก สุขเช่นเดียวกับนักกอล์ฟที่
สามารถทำคะแนนพาร์หรือโฮลอินวันหรือมากกว่าเสียอีก เพราะทุกคนที่มาพูดกับลูกเช่นนี้จะแสดงความเคารพต่อ
พระองค์ ด้วยพวกเขาทราบดีว่าที่ลูกสามารถให้อภัยใครต่อใครได้ ก็เพราะพระพรหรรษาของพระองค์ แม้ไม่ใช่ทุก
คนจะวิ่งมาเปลี่ยนเป็นนับถือศาสนาคริสต์ก็ตาม

ทุกวันนี้ลูกจึงมีความสุขมากเพราะลูกมีเป้าหมายในการดำรงชีวิตชัดเจน คือการรับใช้พระองค์ เรื่องอื่นๆ
ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ลูกจัดเป็นอันดับรอง บ้างก็จัดเป็นเรื่องไร้สาระไปเลย เมื่อทำเช่นนี้ได้ จิตใจก็เบา
และเบี่ยมไปด้วยความสุขที่เรียกว่า สันติสุขและปิติสุข และสิ่งที่มีความหมายที่สุดในชีวิตของลูกในปัจจุบันคือ จะ
ดำรงชีวิตเพื่อให้คนเห็นพระคริสต์ในตัวฉันได้มากที่สุดอย่างไร เพราะพระเยซูเจ้ามิได้ทรงสอนแค่เรื่องการให้อภัย
พระคัมภีร์มีพระวาจาเต็มเล่ม การที่สามารถนำพระวาจาของพระองค์ที่ทรงสั่งสอนพวกเราไปแบ่งปันให้เพื่อนๆ คน
ไทยในสังคมที่ไม่ใช่เป็นชาวคริสต์ฟัง นั่นแหละควรจะเป็นเป้าหมายสูงสุดสำหรับผู้ที่เป็คริสตชนทุกคน

ลูกกำลังเดินฝ่า น้ำ ฝ่าทราย ฝ่าหลุมในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายธงชัยที่ได้ปักไว้ พระเจ้าข้า
ขอพระองค์ได้โปรดประทานพระพรแก่ลูกในทุกย่างก้าวชีวิตของลูกในการรับใช้พระองค์ด้วยเทอญ

**“พระยาเวห์ตรัสว่า ‘นี่คือผู้รับใช้ของเราซึ่งเราเชิดชู เราเลือกเขาเพราะเราพอใจเขา เราให้จิตใจของเราแก่
เขา เขาจะนำความยุติธรรมไปให้แก่นานาชาติ ... เขาจะประกาศความยุติธรรมด้วยความสัตย์จริง
เขาจะไม่หมัดหวังหรือท้อใจ จนกว่าจะได้สถาปนาความยุติธรรมไว้บนแผ่นดิน’ ” อิสยาห์ 42:1, 3-4**

อาแมน

ลูกขอพร: อกคั่นนึ่ง

